

QP – PTS – 045

นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ (ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ)
(นกตล คงสมโภชน์)

ผู้รับรอง (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
(นพ.สุทิน ฤทธิ์เดช) ด้านเวชศาสตร์ป้องกันอาชีวเวชศาสตร์)

ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
(พว.ปวีณา ฤกษ์จารี)

ผู้อนุมัติ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)
(นพ.ชาญชัย ลีสมประสงค์)

แก้ไขครั้งที่ : 0

วันที่บังคับใช้ : 01 ธ.ค. 2566

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เลขที่ ผอ.	แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้ส่วนที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบแจ้งขอแก้ไข

คำสั่งที่ ผอ.รพ.020/2566

QP-PTS-045 เรื่องนโยบายการจัดการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

ด้วยโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพที่ดีของผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ อำเภอศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งกลุ่มผู้ประกันตนของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงไปถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเข้าถึงการจัดการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ลดปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จึงได้กำหนดนโยบายฯ เพื่อให้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพทุกคนทุกระดับควรให้ความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐาน การดำเนินงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินทั้งของตนเอง องค์กร และผู้อื่น
2. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พัฒนาระบบการจัดการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รับทราบถึงแนวทางการเข้ารับบริการ
3. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทำงานอยู่เสมอ เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำเอาหลักการสุขภาพิบาล อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ในการทำงาน ตระหนักถึงความเสี่ยงและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะทำงานทุกครั้ง
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพ มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และการให้ภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจะผลักดันและสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ มีการดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป



(นายแพทย์ชาญชัย ลีสมประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา